

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 573/UBND-KT

*Rạch Giá, ngày 10 tháng 10 năm 2022*

V/v ngăn chặn, xử lý tình trạng  
sử dụng điện, chất nổ và nghề,  
ngư cụ cấm để khai thác thủy  
sản trên địa bàn thành phố

Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, ban ngành, mặt trận và các đoàn thể thành phố;
- Chủ tịch UBND các phường, xã.

Thực hiện Công văn số 1637/UBND-KT ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ngăn chặn, xử lý tình trạng sử dụng điện, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.

Để thực hiện tốt việc ngăn chặn, xử lý tình trạng sử dụng điện, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố. UBND thành phố đề nghị các phòng, ban ngành đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã thực hiện một số nội dung như sau:

**1. Phòng Kinh tế thành phố**

Phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh, UBND các huyện lân cận và UBND các phường, xã xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các phường, xã trong công tác quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh và UBND các phường, xã thực hiện Kế hoạch tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng, chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, xung điện, dòng điện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác thủy sản, nghề lưới kéo khai thác ở vùng biển ven bờ, theo quy định tại Điều 242, Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) hoặc Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành thành phố có liên quan và UBND các phường, xã tham mưu UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày

30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định ký và khi có yêu cầu.

## **2. Công an thành phố**

Chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an các phường, xã nắm tình hình, lên danh sách các cơ sở sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, xung điện, dòng điện và các phương tiện có hành vi mua bán ngư trường theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

## **3. Ban chỉ đạo 389/RG**

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành có liên quan và UBND các phường, xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tiến hành xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, xung điện, dòng điện và các loại ngư cụ trong danh mục cấm theo quy định hiện hành.

## **4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố**

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc khai thác thủy sản; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg với hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhất là những tác động tiêu cực của việc khai thác thủy sản bằng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt nghề lưới kéo khai thác vùng ven bờ, ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái thủy sinh.

## **5. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố**

Tham mưu, đề xuất UBND thành phố cân đối, bố trí kinh phí cho các ngành và UBND các phường, xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo đúng quy định.

## **6. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể thành phố**

Phối hợp với các phòng, ban, ngành thành phố có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân, đặc biệt là ngư dân trong việc chấp hành thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thủy sản 2017, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản của Trung ương, tỉnh về chống khai thác IUU, hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn

thành phố.

## 7. UBND các phường, xã

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, lực lượng chức năng tỉnh, các phòng, ban ngành thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, tăng cường công tác quản lý về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ, nội đồng theo Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện tốt quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ở địa phương. Kịp thời rà soát, lập danh sách các đối tượng hành nghề cào bờ, xiệp mé; có sử dụng nghề cấm để khai thác thủy sản trên địa bàn, mời về giáo dục, vận động chuyển đổi nghề; vận động tự giác giao nộp xung điện để xử lý theo quy định.

Thành lập Tổ Kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong khai thác thủy sản trên các sông, kênh, rạch và vùng nội đồng như cào, xiệp, đặt dón, nhất là xung điện..., Tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng xung điện khai thác thủy sản vùng nội đồng, sông rạch và báo cáo kết quả xử lý về UBND thành phố (qua phòng Kinh tế thành phố) trước ngày 25/10/2022.

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ gửi về UBND thành phố (thông qua phòng Kinh tế thành phố) trước ngày 10 hàng quý để tổng hợp báo cáo về trên.

Nhận được Công văn này, đề nghị các phòng, ban ngành, mặt trận và các đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã triển khai, thực hiện đảm bảo yêu cầu. Giao cho phòng Kinh tế thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung trên; đồng thời tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận: *SW*

- Như trên;
- Sở NN&PTNT;
- CT và các PCT UBND TP;
- LĐVP;
- Lưu: VT.



**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
*ucl*

**Ngô Việt Trung**

